

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร.๐๕๐๕/ว.๑๔๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณา กำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายในปี ๒๕๖๐

๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนสังคมดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ เช่น การกำหนดมาตรการการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการสำคัญตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการบูรณาการ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) รับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การปฏิรูปประเทศ ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของ ๒๘ หน่วยงาน ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกำหนดเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการเพื่อการปฏิรูปในระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวังของประชาชน นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี ทุกท่านบูรณาการการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการเพื่อการปฏิรูปในระยะที่ ๑ ร่วมกับส่วนราชการในกำกับ แล้วนำเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือ ของการบริหารราชการแผ่นดิน

๕. ให้ทุกส่วนราชการที่เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการต่อคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐพิจารณาทบทวนการเสนอขอเพิ่มอัตรากำลังโดยคำนึงถึงภาระงบประมาณ ที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและปริมาณภารกิจเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดจ้าง ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษมาดำเนินการกิจเฉพาะ รวมทั้งการจ้างพนักงานราชการเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อ่อนฟ้า เวชชาชีวะ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (อิมพัลส์/จิตตา)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา

กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป